



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด
ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครอง (สำหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (สำหรับครู/
ผู้ดูแลเด็ก) ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศ
ผลการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด ภายใต้
โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง (สำหรับผู้บริหาร)

รางวัล	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อผลงาน
ชนะเลิศ	นายพิชัย สีพลี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมือง พนมไพร	PHANOM MODEL สู่การพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการ สืบเสาะหาความรู้ สำหรับเด็ก ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล เมืองพนมไพร
รองชนะเลิศ	๑. นายนิวัฒน์ ทรหาญ ๒. นายสันติมา อรรถคดี	- รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา โรงเรียน อนุบาลโพนทอง - รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา โรงเรียน อนุบาลโพนทอง	การบริหารจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัย โดยใช้ ABPT Model เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยแบบ องค์รวมร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

/ ด้านการจัดประสบการณ์ ...

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก)

รางวัล	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อผลงาน
ชนะเลิศ	นางสาวอรทัย เมฆกตตาล	ครู โรงเรียนอนุบาล เมืองหนองพอก	การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัย ด้วยกระบวนการส่งเสริม สุขภาพ 4 D
รอง ชนะเลิศ อันดับที่ ๑	นางอินทนิล ขาวม่วง	ครู โรงเรียนอนุบาล เมืองพนมไพร	ATOM MODEL สู่การพัฒนา ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการ สืบเสาะหาความรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย
รอง ชนะเลิศ อันดับที่ ๒	นางชนิตา มณีพงษ์	ครู โรงเรียนอนุบาล ไพโรจน์	การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เชิงคำนวณ สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรม CODING ร่วมกับ พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียน อนุบาลไพโรจน์
	นางสาวเทียมตะวัน เวียงดอนก่อ	ครู โรงเรียนอนุบาล เมืองศรีสมเด็จ	การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเสรี โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบไฮสโคป และ การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางพิมพ์ภา ศรีเอกลิณ)

นักวิชาการศึกษานำนานุการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด